
sþ. 85. Fyrirspurn [78. mál]
til viðskiptaráðherra um útflutning á ferskum fiski.

Frá Sighvati Björgvinssyni og Helga Seljan.

1. Hversu mikið hefur verið flutt út af ferskum fiski á árinu 1985, annars vegar með
beinum sölum veiðiskipa í erlendum höfnum og hins vegar í gámum? Óskað er svara um
magn, sundurliðað eftir helstu fisktegundum.

2. Hve stór hluti af aflakvóta einstakra fiskiskipa - og hvaða skipa - hafa slíkar sölur til
útlanda orðið mestar?

3. Er ástæða til þess að ætla að einhver hluti þessa afla hafi verið seldur til erlendra
fiskvinnslustöðva, s.s. hraðfrystihúsa, til fullvinnslu?

Skriflegt svar óskast.


